



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า รวมทั้งติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื่องจากคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นหนึ่งในเจ็ด
โขยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๓๔ ได้ประสบปัญหาชั้นวิกฤติ ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ
ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นบ่อกำเนิดของเชื้อโรคและยุง และยังส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนอย่างยิ่ง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายทางสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน ให้เป็นรูปธรรม
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศให้ปัญหาคลองแม่ข่า เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่
ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้กำหนดให้ดำเนินการดังนี้

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีลำคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาของคลองแม่ข่า
ไหลผ่าน ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ผู้ประกอบการ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างอาคาร
ริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ให้ช่วยกันประหยัดการใช้น้ำในฤดูแล้งนี้ เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำทิ้ง และให้
ปฏิบัติตามเทศบัญญัติติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอย่างเคร่งครัด

๒) ให้ชุมชน ผู้ประกอบการ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างอาคารริมคลอง
แม่ข่าและลำน้ำสาขา ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ห้ามปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้บำบัดคุณภาพน้ำ
ลงสู่คลองแม่ข่าโดยตรง โดยผู้ที่ติดตั้งถังดักไขมันจะต้องดูแลรักษาความสะอาด และทำความสะอาดถังดักไขมัน
อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง


๓) ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในคลองแม่ข่า
หรือกองไว้ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในคลองแม่ข่า

๔) ห้ามมิให้ผู้ใดเท ปล่อย หรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคาร หรือยานพาหนะ
ลงในคลองแม่ข่า

๕) ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงในคลองแม่ข่า

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่
จึงขอความร่วมมือ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน
และประชาชน ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายปวิณ ขำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่